

**THÔNG BÁO****kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp trực tuyến  
về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 28/5/2021)**

-----

Thời gian vừa qua, với sự vào cuộc quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ, hưởng ứng và chấp hành của người dân, tỉnh Điện Biên đã làm chủ được tình hình, trong nhiều ngày qua không xuất hiện các ca nhiễm ngoài cộng đồng; công tác quản lý tại các cơ sở cách ly được triển khai bài bản hơn, hiệu quả hơn. Vì vậy, toàn tỉnh đang chuyển sang trạng thái chống dịch mới, đó là chủ động tấn công, phòng ngừa dịch Covid-19. Các giải pháp triển khai thực hiện đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo rất đầy đủ, toàn diện trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Tuy nhiên, căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19 những ngày vừa qua trên cả nước và nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại khi lượng công nhân, người lao động từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về Điện Biên rất lớn, có thể mang theo mầm bệnh Covid 19. Bên cạnh đó, số lượng lớn các F1 đang được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly nếu không được quản lý chặt chẽ cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Để đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid 19, vì sức khỏe và tính mạng của nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống covid-19 tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Các địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về việc quản lý các cơ sở cách ly tập trung, đặc biệt lưu ý đến công tác phân luồng đối tượng F1; không bố trí đối tượng F1 là người trưởng thành ở cùng trẻ em (ngoại trừ thầy, cô giáo để chăm sóc, quản lý các cháu), tiếp tục quan tâm, chăm sóc tốt hơn trẻ em trong khu cách ly, đặc biệt là nơi ăn chốn ở để đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho các em; tiếp tục sàng lọc, phân loại đối với các trường hợp F1 có nguy cơ lây nhiễm cao để sắp xếp, bố trí nơi cách ly, không gian cách ly phù hợp, không bố trí ở cùng phòng với các đối tượng cách ly thông thường để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo; thực hiện nghiêm quy chế, nội quy trong các cơ sở cách ly tập trung.

Đối với các trường hợp F1 hết thời gian cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, nhưng nguy cơ mầm bệnh vẫn còn, các địa phương chủ động xem xét, động viên những người này tiếp tục ở lại cơ sở cách ly thêm một thời gian nhất định trên cơ sở đánh giá, đề xuất của cơ sở y tế hoặc lực lượng chức năng quản lý cơ sở cách ly.



Chủ động chuẩn bị các khu cách ly có đủ điều kiện, theo phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời kích hoạt sử dụng khi có nhu cầu, không để bị động, bất ngờ.

## 2. Tăng cường công tác quản lý, giám sát người về địa phương:

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện khai báo y tế tại các chốt kiểm soát và thông tin kịp thời cho các địa phương có người trở về để phối hợp quản lý, giám sát dịch tễ.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các lực lượng liên quan quản lý chặt chẽ dân cư trên địa bàn, thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú, tạm vắng. Tất cả các trường hợp trở về từ vùng dịch của Bắc Ninh, Bắc Giang hoặc làm việc tại các khu công nghiệp của 2 địa phương này phải có trách nhiệm khai báo trung thực và thực hiện cách ly tập trung 21 ngày theo quy định. Thực hiện điều tra, khởi tố đối với các trường hợp khai báo gian dối dẫn đến phát sinh dịch bệnh covid 19; các trường hợp khác (về từ Bắc Ninh, Bắc Giang nhưng không nằm trong vùng dịch) thực hiện cách ly tại nhà và kiểm soát chặt chẽ như các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao dưới sự giám sát của chính quyền, cộng đồng và ý thức tự giác của công dân.

3. Cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; động viên Nhân dân tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; chủ động tìm hiểu, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh trong bối cảnh doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19; đặc biệt quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư sớm triển khai được dự án trên địa bàn tỉnh.

4. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai lắp camera giám sát tại tất cả các điểm cách ly tập trung và thực hiện kết nối về tỉnh để theo dõi, quản lý (*Yêu cầu hoàn thành nội dung này chậm nhất 5/6/2021*); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tạm trú, tạm vắng, biến động dân cư và khai báo y tế.

5. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ động triển khai kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với địa bàn được phân công phụ trách; trọng tâm là kiểm tra các nội dung: "4 tại chỗ", vị trí địa điểm, điều kiện cơ sở vật chất khu cách ly tập trung, quản lý tạm trú, tạm vắng, tình hình di biến động dân cư; việc kiểm tra, giám sát của cấp huyện, thị xã, thành phố đối với cấp xã, phường, thị trấn; cấp xã, phường, thị trấn với các thôn, bản, tổ dân phố (*Nội dung này hoàn thành trước ngày 5/6/2021*).

Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung kiểm tra, giám sát về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các huyện, thị xã, thành phố.

Trên cơ sở kết quả đi kiểm tra của các đồng chí trong Ban thường vụ về công tác phòng chống Covid tại các địa phương, Ban thường vụ sẽ tổ chức họp để rút kinh nghiệm đối với các địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện nghiêm Thông báo này.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- UBND tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, TH<sub>1</sub>.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**BÍ THƯ**



Nguyễn Văn Thắng